

สรุปประเด็นหัวข้อการวิจัยจากการประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนางานวิจัยผลงานวิชาการคุณภาพสู่ชุมชน และสังคม

วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	ชื่อเรื่องวิจัย	หัวหน้าโครงการ	ผู้ร่วมวิจัย
1	การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการควบคุมป้องกันอุบัติเหตุในจังหวัดอุดรธานี	ดร. อัจฉรา จินวงษ์ และ คณะ	อ.รจนา วรวิทย์ศรางกูร, อ.ภาณุ อดกกลิ่น อ.กาญจนา ปัญญาธร
2	ประสบการณ์ของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย	อ. อติรัตน์ ห้วยทราย	คุณกนกพร (หนองบัว)
3	การพัฒนาแบบการดูแลผู้ป่วยแบบ Home ward	นางจันทร์สว่าง มาเนียม	อ.วิจนา สุคนธวัฒน์, อ.ชลการ ทรงศรี
4	การพัฒนาวิทยากรกระบวนการเพื่อให้สามารถถ่ายทอดให้ผู้ป่วย self care ได้	นายบุญไทย จันทระเสนา	อ.ชลการ ทรงศรี, อ.ดาราทพร รักหน้าที่
5	การพัฒนาแบบการดูแลผู้ป่วย CKD ของโรงพยาบาลไชยวาน	นางพิสมัย สุทธิพันธ์ตระกูล และ คณะ	อ.ปิยะนุช พรหมสาขา ณ สกลนคร อ.จันทร์สว่าง มาเนียม
6	การพัฒนาแบบการดูแลผู้ป่วยที่ท่า CAPD ที่บ้าน	อ. วิจนา สุคนธวัฒน์	อ.จันทร์สว่าง มาเนียม, อ.ภาณุ อดกกลิ่น
7	การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักของเกษตรกรตำบลนาดี	นางชนิดา มาตย์บัณฑิต	อ.ชญญาวิรี ไชยวงศ์
8	การพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน	อ. กาญจนา ปัญญาธร	-
9	รูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพบริการ	นายมานิตย์ นิยมเหล่า และคณะ	อ.ศิริทิพย์ คำมีอ่อน, อ.ชลการ ทรงศรี
10	แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินของ รพช.ในจังหวัดหนองบัวลำภู	นายเสน่ห์ ไชยไพศาล	คุณสมพร แวงแก้ว , อ.ภาณุ อดกกลิ่น
11	การพัฒนาแบบการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ	อ. ชญญาวิรี ไชยวงศ์	-
12	การดูแลผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	นางสาวศรีวรรณ มโนสัมฤทธิ์	อ.ชลการ ทรงศรี
13	การพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน	-	-
14	หลักสูตรชุมชนในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในกลุ่มพลพลังโดยชุมชนเพื่อชุมชน	ดร.อัจฉรา คำมะতিชัย	รพ.อุดรธานี (ผู้สูงอายุ)
15	การพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคของพยาบาล รพ.ไชยวาน	คุณอสุณี หาแก้ว รพ.ไชยวาน	อ.กมลทิพย์ ตั้งหลักมันคง
16	การพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่ติดสุราในชุมชน	คุณมณีนรัตน์ ปัจจวงศ์ รพ.อุดรธานี	ดร.อัจฉรา คำมะติชัย

Created with

 nitroPDF professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional